



ข้อคิดยามเช้า วันเสาร์ ที่ 27 กันยายน ค.ศ.2014

วันฉลองนักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล

ในพระวรสารโดยนักบุญมัทธิวชี้ให้เราเห็นว่า พระเยซูเจ้าทรงเอาพระทัยใส่คนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นคนเมืองหรือคนบ้านนอก นอกจากพระองค์ทรงชี้ทางเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า และทรงปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสของบาปแล้ว ยังทรงปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระจากความเจ็บป่วยทุกชนิดอีกด้วยและเมื่อพระองค์ “ทอดพระเนตรเห็นประชาชน ก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเห็นดีเห็นงามและท้อแท้ประจุกฝุ่งแก่ที่ไม่มีคนเลี้ยง” (มธ 10:36) ทุกวันนี้ยังมีผู้คนมากมายที่เหนื่อยอ่อนและท้อแท้สิ้นหวัง หลายคนดำเนินชีวิตไปวัน ๆ ไร้ทิศทางที่แน่นอน พวกเขาเป็นบุคคลที่น่าสงสารและต้องการความช่วยเหลืองานดูแลเอาใจใส่บุคคลเหล่านี้เป็นงานใหญ่และเรียกร้องการร่วมมือจากหลายฝ่ายแต่คนที่ยอมอุทิศตนเพื่อพวกเขายังมีจำนวนไม่มากพอ พระเยซูเจ้าจึงชี้ให้บรรดาศิษย์เห็นความจริงนี้ในเชิงเปรียบเทียบว่า “ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย จงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงาน มาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด” (มธ 9:37-38) ปัจจุบัน งานด้านกิจการเมตตาต่าง ๆ ยังมีมากและดูเหมือนว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ



พระเจ้าทรงให้ความสำคัญและทรงส่งคนงานของพระองค์ มาทำงานด้านนี้เรื่อย ๆ และอย่างสม่ำเสมอ หนึ่งในบุคคลเหล่านี้คือนักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล ท่านเป็นผู้สถาปนา “คณะธรรมทูตของนักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล” หรือ “คณะวินเซนต์เซียน” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “คณะลาซาริสต์” เพื่อเทศน์สอนชาวบ้านที่อยู่ตามชนบทในสมัยนั้น ด้วยความร่วมมือกับนักบุญหลุยส์ เดอ มารีย์ค ท่านได้สถาปนา “คณะธิดาเมตตาธรรม” เพื่อดูแลเอาใจใส่บรรดาสตรีวัยรุ่น คนเจ็บป่วย คนเป็นทุกข์เดือดร้อน และเด็กกำพร้า ท่านเป็นบุคคลที่โลกรู้จักในฐานะผู้ดูแลเอาใจใส่คนยากจนเป็นพิเศษ ในปีค.ศ.1885 สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 13 ได้ทรงประกาศแต่งตั้งท่าน ให้เป็นองค์อุปถัมภ์งานด้านเมตตาทุกทุกอย่างในพระศาสนจักร ท่านมีแนวทางและวิธีการที่ใช้เพื่อรับใช้คนยากจน ไม่ใช่เพียงให้งานที่กำลังทำเสร็จ ๆ ไป แต่ท่านรักพวกเขาและรับใช้พวกเขาอย่างสุดความสามารถของท่าน ท่านทำงานแต่ละอย่างด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่ โดยผ่านการรำพึงไตร่ตรองและอธิษฐานภาวนาเป็นเวลานาน ท่านจะลงมือทำสิ่งใด ก็ต้องมั่นใจว่า สิ่งนั้นสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า เมื่อท่านเริ่มทำงานนั้น ท่านจะดำเนินการอย่างดีหากคนที่เหมาะสมที่จะทำงานนั้น แสวงหาแหล่งทุนที่ช่วยสนับสนุน ดูแลเอาใจใส่ให้เติบโตจนกระทั่งสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคง จากนั้นท่านจึงค่อย ๆ ถอนตัวและคอยช่วยเหลืออยู่ห่าง ๆ ท่านให้คำแนะนำที่น่าประทับใจในการประชุมกับผู้ร่วมงานครั้งหนึ่งว่า “อย่าพอใจเพียงเพราะท่านได้ทำสิ่งดี ๆ เท่านั้น แต่จงทำมันในวิถีทางที่พระเจ้าทรงปรารถนาด้วย นั่นคือ พยายามทำมันให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ท่านจะสามารถทำได้” ท่านเรียกร้องให้สมาชิกในคณะและผู้ร่วมงาน ปฏิบัติต่อคนยากจนประหนึ่งว่าเป็น “เจ้านาย” ของตนเอง และชี้ให้พวกเขาเห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาใช้คนยากจน พวกเขา กำลังทำงานนั้นเพื่อพระเจ้า ท่านบอกว่า “เราต้องทำงานของเราเพื่อพบพระเจ้าในงานนั้นมากกว่าที่จะทำเพียงเพื่อให้มันเสร็จ ๆ ไป” คติพจน์ของท่านคือ “ให้เรารักพระเจ้าด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของเรา” สำหรับท่านความรักไม่ได้เป็นเพียงคำพูดที่สวยงาม แต่เป็นการกระทำมากกว่า นั่นคือ ถ้าเรารักพระเจ้า เราต้องทำงานเพื่อพระองค์

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

พระสังฆราชขอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี